

Số: 445/CV-PGDĐT

Phú Giáo, ngày 03 tháng 5 năm 2017

V/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy
thêm học thêm không đúng quy định
trên địa bàn huyện Phú Giáo

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS

Thực hiện văn bản số 629/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện;

Phòng Giáo dục yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong địa bàn huyện thực hiện gấp một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp quy định về dạy thêm, học thêm.

Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrH ngày 26/12/2012 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012;

Văn bản số 2178/SGDĐT-GDTrHTX ngày 22 tháng 11 năm 2016 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Văn bản số 1986/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm;

Và các văn bản chỉ đạo của phòng GDĐT về việc tổ chức DTHT.

Lưu ý: Các văn bản triển khai phải được ghi nhận trong sổ họp HĐSP, sổ sinh hoạt chuyên môn trường, sinh hoạt tổ chuyên môn, niêm yết công khai tại đơn vị để toàn thể CBGVNV và phụ huynh học sinh nắm bắt.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và nhân dân về các chủ trương của ngành, địa phương về quản lý DTHT. Chú trọng tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh.

Thứ ba: Thực hiện các chỉ đạo của Bộ GDĐT về giảm tải, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm giảm bớt sự quá tải đối với học sinh, hạn chế DTHT.

Thứ tư: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy 2 buổi/ngày.

Thứ năm: Nghiêm cấm việc cắt, xén nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ sáu: Khi nhận được các phản ánh của học sinh, cha mẹ học sinh hoặc người dân ... (dưới mọi hình thức), Hiệu trưởng nhà trường phải khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm DTHT (nếu có), sau đó báo cáo về Phòng GDĐT bằng văn bản.

Hiệu trưởng các trường TH, THCS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Phòng GDĐT nếu để giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp vi phạm các quy định về DTHT.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- CM TH, THCS;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Thanh Tuấn